

Số: 170/TB-ĐVTDĐT

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Một số nội dung quan trọng ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Sáng ngày 17/2/2021, đồng chí Lê Thanh Hà – PHTPT nhà trường đã triệu tập cuộc họp giao ban để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Tham dự có các đồng chí trong BTV Đảng ủy BGH, CTHĐT, trưởng các đơn vị: QLĐT, CSVC, TCCB, HCTH, SĐH, QLKH, CTCTSV. Sau khi triển khai nhiệm vụ, nghe các thành viên thảo luận, cho ý kiến, đồng chí PHTPT kết luận như sau:

1. Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, HSSV-HV toàn trường nghiêm túc thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Vũ Bình PHT chỉ đạo phòng QTCSVC tổng vệ sinh toàn trường, bao gồm cả các phòng học; đặt thêm các bình sát khuẩn tại các khu vực nhà A,B,C; cử cán bộ y tế đo thân nhiệt của người vào Trường. CBGV, NLĐ nhà trường tuyệt đối không tham gia các hoạt động ở những nơi đông người, không đi lễ chùa đầu xuân; khi đi làm trở lại các phòng, khoa chỉ tổ chức chúc tết đơn giản trong phạm vi đơn vị mình, không tụ tập liên hoan chúc tết, không tổ chức đi chúc tết lẫn nhau. Toàn thể cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên, học viên khi đến trường nghiêm túc thực hiện khuyến cáo “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19. Đơn vị nào để cán bộ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm cá nhân đó và trường đơn vị theo quy định của pháp luật.

2. Hủy Chương trình gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021 dự kiến tổ chức vào 9h00 ngày 22/02/2021 tại Hội trường tầng 5, nhà B. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Nhà trường nhận chế độ gặp mặt đầu xuân tại phòng HCTH vào các ngày 22 và 23/02/2021.



3. Từ ngày 17/2/2021, mọi hoạt động của Nhà trường diễn ra bình thường theo kế hoạch, riêng HSSV, HV thì bắt đầu đi học trở lại vào 22/2/2021. Phòng QLĐT rà soát lại thời khóa biểu, chỉ bố trí các lớp học dưới 30 người. Đối với các lớp ghép trên 30 người, xây dựng phương án tách nhóm. Về công tác thi kết thúc học phần HKI cho sinh viên ĐHCQ năm thứ nhất, P. KT-ĐBCL bố trí không quá 25 HSSV/phòng thi, ngồi giãn cách 01 SV/bàn.

4. Nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của nhà trường trong năm 2021, yêu cầu toàn thể CBGV, người lao động toàn trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung vào công việc ngay từ ngày đầu đi làm trở lại sau dịp nghỉ tết Nguyên Đán. Các đơn vị được giao là thường trực của từng nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai, cụ thể hóa, đôn đốc các cá nhân, đơn vị trong Trường thực hiện nghiêm túc công việc được giao.

Trên đây là Thông báo một số nội dung quan trọng ngay sau dịp nghỉ tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Đề nghị CBGV, người lao động toàn trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH, CTHĐ;
- Scan gửi email toàn trường;
- Lưu: VT.

**T/L. PHÓ HIỆU TRƯỞNG PT
TRƯỞNG PHÒNG HCTH**



**TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Đoàn Tiên Dũng**

